

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ	1
ภูมิหลัง	1
คำถามของการวิจัย	3
ความมุ่งหมายของการวิจัย	3
สมมติฐานของการวิจัย	3
ความสำคัญของการวิจัย	4
ขอบเขตของการวิจัย	4
กรอบแนวคิดของการวิจัย	6
นิยามศัพท์เฉพาะ	7
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	10
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	10
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวัด	20
บริบทของวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังช้าง	31
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	35
3 วิธีดำเนินการวิจัย	44
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	44
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	47
การเก็บรวบรวมข้อมูล	50
การวิเคราะห์ข้อมูล	51
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	52
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	60
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	60
การวิเคราะห์ข้อมูล	61
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	61

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	116
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	123
สรุปผลการวิจัย	123
อภิปรายผลการวิจัย	130
ข้อเสนอแนะการวิจัย	136
บรรณานุกรม	138
ภาคผนวก	145
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์	146
ภาคผนวก ข รายงานผู้เชี่ยวชาญ	177
ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพื่อการวิจัย	179
ภาคผนวก ง ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม	188
ภาคผนวก จ ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม	192
ภาคผนวก ฉ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	197
ประวัติย่อของผู้วิจัย	202

บัญชีตาราง

ตาราง	หน้า
1 รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์ของตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	31
2 รายชื่อหมู่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือนของตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	33
3 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย	46
4 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	62
5 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม	64
6 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนสถาน	65
7 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนวัตถุ	66
8 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนบุคคล	67
9 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนธรรม	68
10 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนกิจ	69
11 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะ ด้านเพศ	71
12 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะ ด้านอายุ	72

บัญชีตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
13 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนวัตถุ จำแนกตาม คุณลักษณะด้านอายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	73
14 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนธรรม จำแนกตาม คุณลักษณะด้านอายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	74
15 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม จำแนกตามคุณลักษณะ ด้านอายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	75
16 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะ ด้านระดับการศึกษา	77
17 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนสถาน จำแนกตาม คุณลักษณะด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	78
18 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนบุคคล จำแนกตาม คุณลักษณะด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	80
19 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนธรรม จำแนกตาม คุณลักษณะด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	81
20 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนกิจ จำแนกตาม คุณลักษณะด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	83

บัญชีตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
21 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านภาพรวม จำแนกตาม คุณลักษณะด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	84
22 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะด้านอาชีพ ...	86
23 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนสถาน จำแนกตาม คุณลักษณะด้านอาชีพ เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	87
24 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนบุคคล จำแนกตาม คุณลักษณะด้านอาชีพ เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	89
25 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนธรรม จำแนกตาม คุณลักษณะด้านอาชีพ เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	90
26 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนกิจ จำแนกตาม คุณลักษณะด้านอาชีพ เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	91
27 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านภาพรวม จำแนกตาม คุณลักษณะด้านอาชีพ เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	93
28 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะด้านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน	95

บัญชีตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
29 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนวัตถุ จำแนกตาม คุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	96
30 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนบุคคล จำแนกตาม คุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	98
31 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนธรรม จำแนกตาม คุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	100
32 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนกิจ จำแนกตาม คุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	102
33 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านภาพรวม จำแนกตาม คุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	104
34 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะ ด้านหมู่บ้านที่อาศัย	106
35 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนสถาน จำแนกตาม คุณลักษณะหมู่บ้านที่อาศัยเป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	107
36 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนวัตถุ จำแนกตาม คุณลักษณะหมู่บ้านที่อาศัยเป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	108

บัญชีตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
37 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนธรรมจำแนกตาม คุณลักษณะหมู่บ้านที่อาศัยเป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	109
38 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านศาสนกิจจำแนกตาม คุณลักษณะหมู่บ้านที่อาศัยเป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	110
39 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในด้านภาพรวมจำแนกตาม คุณลักษณะหมู่บ้านที่อาศัยเป็นรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบ (LSD)	110
40 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล	112
41 จำนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด	114
42 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาวัด ในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	116

บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ

หน้า

1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร